



ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาด้านภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสาร ประสานงาน นำเสนอผลงานได้ และเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดการพัฒนา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาดังกล่าวมายังสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รวบรวมรายชื่อดังกล่าวและจัดทำประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นายติเรก ทรัพย์ประเสริฐ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน			
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายธนภัทร กุลวรภัทรธนนิน	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนอนุบาลปราณี
๒	นางสาวสิริพงษ์ สิ้นจิตร	ร.ก.ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	โรงเรียนราชินีบน
๓	นางสาวกุลณพัฒน์ พัชรธัญรัตนันท์	ผู้รับใบอนุญาต	โรงเรียนอนุบาลจิตเกษม
๔	นายเทวา สาระสี	รองผู้อำนวยการ	โรงเรียนมูลนิธิวิวัฒปากบ่อ
๕	นายพีรพงศ์ สารานนท์	ผู้จัดการ	โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๖	นายภาณุวัฒน์ เหมือนทับ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๗	นางสาวอรุสศรี อินทรขาว	รองผู้อำนวยการ	โรงเรียนอาษาวิทยา
๘	นายอนุสรณ์ นามประดิษฐ์	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ จังหวัดเชียงใหม่
๙	นางสาวธิดารัตน์ เสวกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	โรงเรียนนรรรัตน์รังสฤษดิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย			
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑๐	นางสุกัญญา กาโกน	ผู้อำนวยการ	กศน. อำเภอบึงสามพัน
๑๑	นายอภิชาติ ชันธชัย	ผู้อำนวยการ	กศน. อำเภอป่าโมก
๑๒	นางสาคร ช่วยดำรงค์	ผู้อำนวยการ	กศน. อำเภออัมพวา
๑๓	นายชรินทร์ แก้วทรวงค์	ผู้อำนวยการ	กศน. อำเภอปลายพระยา
๑๔	นางสาวณัฐินี ศรีประสิทธิ์	รองผู้อำนวยการ	ศฝช. ปัตตานี
๑๕	นางณัฐนิช รัตนนนท์ไชย	ผู้อำนวยการ	กศน. อำเภอนาน้อย
๑๖	นางศิริประภา หลงพิมาย	ผู้อำนวยการ	กศน. อำเภอเขียงยืน
๑๗	นางพิชามญชุ์ ลำมะนา	ผู้อำนวยการ	กศน. อำเภอเอราวัณ
๑๘	นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์	ผู้อำนวยการ	กศน. อำเภอบ้านโพธิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา			
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑๙	นายนิรุตต์ บุตรแสนลี	ผู้อำนวยการ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
๒๐	นางธิดิมา โรจนวัชรากิบาล	ผู้อำนวยการ	วิทยาลัยพัฒนวิชาการเขตุน
๒๑	นางกมลวรรณ เชาวช่างเหล็ก	ผู้อำนวยการ	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
๒๒	นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์	ผู้อำนวยการ	วิทยาลัยพัฒนวิชาการธนบุรี
๒๓	นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู	ผู้อำนวยการ	วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย
๒๔	นายวิทยา ตันยีนยง	ผู้อำนวยการ	วิทยาลัยการอาชีพเบตง
๒๕	นางสาวสิริรัชชา เนาวิโสภา	ผู้อำนวยการ	วิทยาลัยเทคนิคปักษ์ธงชัย
๒๖	นางรื่นฤดี สินธวชีวะ	ผู้อำนวยการ	วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
๒๗	นายบัณฑิต ออกแมน	ผู้อำนวยการ	วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
๒๘	นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนวัดบ้านตะขบฯ
๒๙	นางวันทิวา มูลสาร	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนบ้านสุรเจริญ
๓๐	นางบุษราคัม อุตตะวาปี	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนบ้านม่วง
๓๑	นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
๓๒	นางสาวสำอางค์ สุดสะอาด	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐)
๓๓	นางสาวนันทนา เจริญสุข	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนบ้านบางแสม
๓๔	นางสาววิชชุดา ไชยราช	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนบ้านตาโกน
๓๕	นายวิชัย มานะพิมพ์	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
๓๖	นางภัทรมาศ มีสุขติลภพัฒน์	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร
๓๗	นางสาวกุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกุล	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนบ้านหนองเรือ
๓๘	นายโกศล วรพุด	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ
๓๙	นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา
๔๐	นายเพียว เกตานนท์	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
๔๑	นายนภศุล ตุลยกุล	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนพระแสงวิทยา
๔๒	นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนละแมวิทยา
๔๓	นายอดุลย์ สะมาแอ	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
๔๔	นายมะอัปดุลรอพี วาแม	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
๔๕	นายสุวัฒน์ สัตย์ชื่อ	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนดอนทองวิทยา
๔๖	นายบัญชา จันทน์ดา	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนอุตรดิตถ์

หมายเหตุ

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

1. กรอกข้อมูลยืนยันการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่ <https://forms.gle/BSbxJgZ7gvnzbM3c9> หรือ QR code



2. ลงทะเบียนประวัติได้ที่ [http://train.opsmoe.go.th/pub/\[login/](http://train.opsmoe.go.th/pub/[login/) เลือกโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
3. นำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาใช้สำหรับการนำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฯ ครั้งนี้ด้วย